



คำสั่ง โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

ที่ 52 /2565

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2565

ตามที่ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม โดยฝ่ายแผน งบประมาณและประกันคุณภาพ มีนโยบายตรวจติดตามคุณภาพภายในโรงเรียน ทุกปีการศึกษา เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาตามพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 6 มาตราที่ 48 และเพื่อให้การดำเนินงาน ระบบประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2565 มีการจัดเก็บข้อมูล มีการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นสมควรสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2565 ดังต่อไปนี้

**คณะกรรมการอำนวยการ**

ผู้อำนวยการและรองคณบดี	(อาจารย์พรพรหม	ชัยฉัตรพรสุข)	ที่ปรึกษา
นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย			ที่ปรึกษา
นายกสมาคมนักเรียนเก่าสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย			ที่ปรึกษา
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผน งบประมาณและประกันคุณภาพ	(อาจารย์ ดร.กรวรรณ	แสงตระกูล)	ประธาน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแผน งบประมาณและประกันคุณภาพ	(อาจารย์ณภักษ์	พรหมแก้วงาม)	รองประธาน
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร	(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัตรา	อุดมิ่ง)	กรรมการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม	(อาจารย์พรเทพ	ทองตั้ง)	กรรมการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ หลักสูตรและการสอน	(อาจารย์ ดร.ภัทรภร	เจนสุทธิเวชกุล)	กรรมการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายจัดการศึกษา	(อาจารย์ทัศนีย์	ศรีพิพัฒน์)	กรรมการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน	(อาจารย์ศยามล	นามสุบิน)	กรรมการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ	(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาถวดี	นันทาภินัย)	กรรมการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิรัชกิจและกิจการพิเศษ	(อาจารย์วราเดช	กัลยาณมิตร)	กรรมการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแผน งบประมาณและประกันคุณภาพ	(อาจารย์ ดร.พรทิพย์	ธีรภานนท์)	กรรมการและเลขานุการ
หัวหน้าหน่วยแผน งบประมาณและประกันคุณภาพ	(นางสาวมยุรี	มาสา)	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวปัทมา	ชูชื่น		กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

**คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายวิชาการ หลักสูตรและการสอน**

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ หลักสูตรและการสอน	(อาจารย์ ดร.ภัทรภร	เจนสุทธิเวชกุล)	ประธาน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ หลักสูตรและการสอน	(อาจารย์ ดร.กุลนิดา	ปลื้มปิติวิริยะเวช)	กรรมการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ หลักสูตรและการสอน	(อาจารย์อรทัย	ชวนนิยมตระกูล)	กรรมการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ หลักสูตรและการสอน	(อาจารย์พริ้วฝน	เทียนศรี)	กรรมการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ หลักสูตรและการสอน	(อาจารย์เขตโสภณ	โพธิ์ศรี)	กรรมการ
หัวหน้าโครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ	(อาจารย์วราเดช	กัลยาณมิตร )	กรรมการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	(อาจารย์ ดร.เฉลิมลาภ	ทองอาจ)	กรรมการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ	(อาจารย์อภันตรี	ศรีปานเงิน)	กรรมการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	(อาจารย์มานพ	พินิจพันธ์)	กรรมการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัณย์พร ยินดีสุข)			กรรมการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	(อาจารย์พิศุลาวัฒน์	ศุภอุทุมพร)	กรรมการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา	(อาจารย์ทินวัฒน์	นาครีอารณณ์)	กรรมการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ	(อาจารย์ ดร.อดิญา	วงษ์วาท)	กรรมการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ	(อาจารย์อุษาสุดา	ภูษณสุวรรณศรี)	กรรมการ
หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	(อาจารย์เกศกร	ชื่นคำ)	กรรมการ



**คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ**

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ	(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาถวดี นันทาทิพย์)	ประธาน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ	(ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา พิภูลกานตเลิศ)	กรรมการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ	(อาจารย์ณัฐมน ศรีสุข)	กรรมการ
นายกมลภพ เจนสุทธิเวชกุล		กรรมการและเลขานุการ

**คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายแผน งบประมาณและประกันคุณภาพ**

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผน งบประมาณและประกันคุณภาพ	(อาจารย์ ดร.กรวรรณ แสงตระกูล)	ประธาน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแผน งบประมาณและประกันคุณภาพ	(อาจารย์ณภักซ์ พรหมแก้วงาม)	กรรมการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแผน งบประมาณและประกันคุณภาพ	(อาจารย์ ดร.พรทิพย์ อีรภานนท์)	กรรมการ
นางสาวปัทมา ชูชื่น		กรรมการและเลขานุการ
หัวหน้าหน่วยแผน งบประมาณฯ	(นางสาวมยุรี มาสา)	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

**คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายวิรัชกิจและกิจการพิเศษ**

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิรัชกิจและกิจการพิเศษ	(อาจารย์วราเดช กัลยาณมิตร)	ประธาน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิรัชกิจและกิจการพิเศษ	(อาจารย์บุญฤทธิ์ บุญมา)	กรรมการ
นางสาววันเพ็ญ สันหนองเมือง		กรรมการและเลขานุการ

สั่ง ณ วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2565

**พรพรม ชัยฉัตรพรสุ**

(อาจารย์พรพรม ชัยฉัตรพรสุ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม  
และรองคณบดีคณะครุศาสตร์